



# เอกสารข่าวต่างประเทศ

## FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

- นายกรัฐมนตรีศรีลังกาออกท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ

๒. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

- สายการบินไนจีเรียระงับการหยุดบิน เหตุน้ำมันแพง



๑. นายกรัฐมนตรีศรีลังกาลาออกท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ : สำนักข่าว BBC)

นายมหินดา ราชปักษา นายกรัฐมนตรีของศรีลังกาลาออกแล้ว ท่ามกลางการประท้วงรัฐบาลที่ไม่สามารถจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่อยู่ภายใต้สถานการณ์เคอร์ฟิวหลังจากการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างผู้สนับสนุนราชปักษาและผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในกรุงโคลัมโบ

มีผู้เสียชีวิต ๓ คน รวมทั้งสมาชิกรัฐสภาพรรครัฐบาล และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า ๑๕๐ คนจากความรุนแรงในเมืองหลวง

การประท้วงมีขึ้นจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจนทำให้ต้องแก้ไขปัญหาดูแลด้วยการตัดไฟตั้งแต่เดือนที่แล้ว ทำให้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ได้รับอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรในปี ๒๕๔๑

นายราชปักษา วัย ๗๖ ปี ได้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานาธิบดีโคตาบายา ราชปักษา ผู้ซึ่งเป็นน้องชายของเขา โดยหวังว่าจะช่วยแก้ไขวิกฤตนี้ได้ แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาล

เมื่อข่าวการลาออกของนายกรัฐมนตรีแพร่ไปถึงย่าน Galle Face Green ในกรุงโคลอมโบ ผู้ประท้วงก็เดินร่ำด้วยความยินดี นับเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่พวกเขาเรียกร้องให้ครอบครัวราชปักษาซึ่งปกครองศรีลังกามาหลายสิบปีให้ลาออก แต่เหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นเพียงชัยชนะบางส่วน เป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาคือประธานาธิบดีต้องลาออกด้วย แต่ยังไม่เห็นสัญญาณของการลาออกใด ๆ ซึ่งหมายความว่า การประท้วงจะดำเนินต่อไป

นับตั้งแต่การประท้วงปะทุขึ้นเมื่อต้นเดือนเมษายน ผู้ประท้วงปักหลักอยู่อย่างสงบนอกทำเนียบประธานาธิบดีราชปักษา โดยเรียกร้องให้เขาลาออก สร้างความโกรธเคืองแก่ประชาชนเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าครองชีพ ทูตสำรองเงินตราต่างประเทศของศรีลังกาใกล้จะหมด และไม่สามารถซื้อสิ่งของจำเป็น เช่น อาหาร ยารักษาโรค และเชื้อเพลิงได้อีกต่อไป

รัฐบาลศรีลังกาได้ร้องขอความช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉิน และอ้างว่า วิกฤตนี้เกิดจากการระบาดใหญ่ของโควิดทำให้การท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศของศรีลังกาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกล่าวว่า เกิดการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาล

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/world-asia-61381536>



๒. สายการบินไนจีเรียระงับการหยุดบิน เหตุน้ำมันแพง (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ : สำนักข่าว BBC)

สายการบินของไนจีเรียได้ระงับการหยุดบินภายในประเทศตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม เป็นการประท้วงเรื่องค่าเชื้อเพลิงการบินที่พุ่งสูงขึ้นเกือบสี่เท่าในปีนี้ สายการบินของไนจีเรีย (AON) แถลงว่า การขึ้นราคานี้มีสาเหตุหลักมาจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่สายการบินต่าง ๆ แถลงว่าเที่ยวบินต่าง ๆ จะทำการบินต่อไปในขณะที่การเจรจากรัฐบาลจะยังคงดำเนินต่อไป

นาย Joshua Ajayi สำนักข่าวของ BBC ในเมืองลากอส กล่าวว่า ขณะนี้เครื่องบินยังคงบินในเส้นทางที่มีผู้โดยสารหนาแน่นระหว่างเมืองที่ใหญ่ที่สุดของไนจีเรียกับเมืองหลวงอย่าง Abuja และจำนวนผู้โดยสารอยู่ในระดับปกติ

อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า มีผู้โดยสารบางคนที่สนามบินนานาชาติ Nnamdi Azikiwe ในอาบูจา ยืนขวางกันประตูขึ้นเครื่องหลังจากเที่ยวบินของพวกเขาล่าช้า บางคนโกรธจัดเนื่องจากอยู่ที่สนามบินตั้งแต่คืนวันอาทิตย์เพื่อต่อเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดให้บริการตามที่ประกาศไว้

บนสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้โดยสารหลายคนใช้เก้าอี้เป็นที่นอนในสนามบิน ถึงจะไม่สะดวกสบายนัก

การประกาศระงับการยกเลิกการหยุดบินดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสารหลายพันคน ซึ่งได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินถูกยกเลิก แต่ยังไม่ชัดเจนว่าสายการบินและรัฐบาลไนจีเรียจะหาทางออกในการเจรจาอย่างไร

AON ซึ่งเป็นตัวแทนของสายการบินภายในประเทศ ๙ แห่งของไนจีเรีย ได้ร้องเรียนเรื่องการขาดทุนในช่วง ๔ เดือนที่ผ่านมา ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินและเกิดความความล่าช้าหลายครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคม สาเหตุ มาจากการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน ราคาตัวก็เพิ่มขึ้นสามเท่าในบางเส้นทางในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ผู้โดยสารในไนจีเรียจ่ายค่าโดยสารเป็นไนรา ซึ่งเป็นสกุลเงินท้องถิ่นที่ลดค่าลง อย่างไรก็ตาม ผู้ขายเชื้อเพลิงจะต้องให้ชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ แม้จะเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกา ทั้งนี้ไนจีเรียนำเข้าน้ำมันเครื่องบินเกือบทั้งหมด

อนึ่ง การเดินทางโดยเครื่องบินมักเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการเดินทางในปัจจุบันสำหรับผู้ที่สามารถจ่ายได้ เนื่องจากความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนทั่วประเทศ กล่าวคือ มีแก๊งลักพาตัวบนทางหลวงโดยมุ่งเป้าไปที่ยานพาหนะแล้วลักพาตัวและจับผู้โดยสารไว้เพื่อเรียกค่าไถ่

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/world-africa-61374718>

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕